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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  11 ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2563  และขยายออกไประหวางวันท่ี    
16 – 30 ธันวาคม 2563   กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  ประธานสภาฯ ขอเปดการ
ประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศอําเภอกันตัง  เรื่องขยายเวลาการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2563  ตอท่ีประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ  ท่ีนําเสนอใหท่ีประชุมสภารับรองมีอยูดวยกัน 2 ครั้ง  คือ รายงานการประชุมสภา  

องคการบริหารสวนตําบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563 ประชุมเม่ือ
วันท่ี 18 กันยายน 2563 มีผูเขาประชุม 11 ทาน  ขาดประชุม 1 ทาน รายงานการ
ประชุมมีอยูดวยกัน 10 หนา เลขานุการไดสรุปรายงานการประชุมเสนอตอท่ีประชุม  
ครั้งท่ี 2 เปนรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563  รายงานการ
ประชุมมีอยูดวยกัน 5 หนา มีผูเขาประชุม ท้ังหมด 12 ทาน ก็มีคณะบริหาร หัวหนา
สวนราชการเขารวมการประชุม และเลขานุการสภาก็ไดสรุปเสนอรายงานการประชุม
สภาตอท่ีประชุม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุม มี 2 ครั้งนะครับ  ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ นําเสนอตอท่ี  
ประธานสภาฯ         ประชุมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติ สมาชิกทา  

สนใดใหความใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 
2563 และสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 โปรดยกมือครับ 
  

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
2563 และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
22 กันยายน 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป 2564  
ประธานสภาฯ         
      

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน   
ประธานสภาฯ            ส้ินโตะ – บานไสหนําสูง หมูท่ี 1 งบประมาณ 337,400 บาท   

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  

6.1.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน 
สิ้นโตะ – บานไสหนําสูง หมูท่ี 1 งบประมาณ 337,400 บาท   
หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ในการจายขาด
เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิ้นโตะ – ไสหนําสูง หมูท่ี 1 งบประมาณ 
337,400 บาท  ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และปร.4 , ปร.5  อบต.บางสัก กําหนด 
เหตุผล   เนื่องจากถนนสายสิ้นโตะ – ไสหนําสูง หมูท่ี 1 บานบางสัก อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  เดิมเปนถนนหินคลุก ผิวจราจรมีสภาพเปนหลุมบอ ลําบากตอการสัญจร 
ไป – มา  ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุมและไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก 
เพ่ือใหดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกลาว เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี
หมูท่ี 1 และหมูบานใกลเคียง สัญจร ไป – มา  ไดอยางสะดวกและมีความปลอดภัย            
จึงขอเสนอหลักการและเหตุผล เพ่ือใหสภาไดพิจารณาอนุมัติครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ  
ประธานสภาฯ        
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต.  ขออนุญาตนําเรียน และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 วา
ดวยเงินสะสม กอนอ่ืนขอแจงยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
- ยอดเงินสะสมท้ังหมด    จํานวน   7 ,981,862.87  บาท 
- เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน   จํานวน   6 ,954,661.74  บาท 

หลังจากการตรวจสอบยอดเงินและหัก 
เงินสะสมท่ีตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แลว  
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- สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแตยัง  จํานวน   1 ,300,247.00  บาท 
ไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ 
และยังไมไดเบิกจาย 

- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน จํานวน   5 ,654,414.74  บาท 
- สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน)  จํานวน   3 ,428,220.00  บาท 
- เงินสะสมคงเหลือ    จํานวน   2 ,226,194.74  บาท 
- สํารองกรณีสาธารณภัย 10%   จํานวน      222 ,619.47  บาท 
- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได  จํานวน   2 ,003,575.20  บาท 
และในครั้งนี้ มีโครงการตางๆ ท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน 6 โครงการ ยอดเงิน
รวม 1,804,300 บาท ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2558 หมวด 8 เงินสะสมขอ 
89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (1). ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชนท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 (2). ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทตามระเบียบแลว 
 (3). เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไปหากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการ ใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
ขอนําเสนอาขอมูลยอดเงินสะสม และระเบียบการใชเงินสะสมเพ่ือเปนแนวทาง ในการ
พิจารณาจายขาดเงินสะสม และท่ีสําคัญการจายเงินสะสมเปนการแกไขปญหาเรงดวน 
ใหกับประชาชนซ่ึงโครงการท่ีนําเสนอแตละโครงการ ท่ีประชุมสามารถพิจารณาวา
โครงการไหนท่ีทําแลว สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนไดมากนอย
แคไหน และเม่ือทําแลวประชาชนไดรับประโยชนมากนอยแคไหน งบประมาณท่ีใชแต
ละโครงการมีความเหมาะสมหรือไม ในสวนนี้ท่ีประชุมก็สามารถนํามาประกอบการ
พิจารณาอนุมัติได ขอนําเสนอแคนี้คะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดท่ีไดนําเสนอ  ยอดเงินสะสมใหท่ีประชุมไดรับทราบ และชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ        เพ่ือประกอบการพิจารณาจายขาดเงินสะสมก็ขอเชิญสมาชิกอภิปรายไดนะครับ  

ตรวจสอบดูครับ สมาชิกหมูท่ี 1  ขอใหตรวจสอบดูแบบแปลนนะครับวาถูกตองหรือไม 
ขอเชิญอภิปรายครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายกระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม  
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สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานสิ้นโตะ – บานไสหนําสูง หมูท่ี 1 งบประมาณ 337,400 บาท  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบาน ส้ินโตะ – บานไสหนําสูง หมูท่ี 1 งบประมาณ 337,400 บาท 
อนุมัติ จํานวน  10  ทาน 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนาย  
ประธานสภาฯ        สมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 งบประมาณ 198 ,000 บาท 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   6.1.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนาย  
   สมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 งบประมาณ 198 ,000 บาท   
   หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน 

สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2  งบประมาณ  198 ,400 
บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนายสมปอง 
หม่ืนโพธิ์ หมูท่ี 2 ระยะทาง 580 เมตร  เขตทางกวาง 5 เมตร ผิวจราจรกวาง 5 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน และ ปร.4 , ปร.5  อบต.บางสัก  กําหนด 
เหตุผล  เนื่องจากถนนลูกรัง/หินผุ  สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 บานบางสัก  
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดิมเปนถนนลูกรัง ผิวจราจรมีสภาพเปนหลุมเปนบอ มีน้ําขัง
เปนบางจุด เปนปญหาตอการสัญจร ไป – มา ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุม
และไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก เพ่ือใหดําเนินปรับปรุงถนนสายดังกลาว เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 และหมูบานใกลเคียง สัญจร ไป – มา ไดอยางสะดวกและมี
ความปลอดภัย 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ  
ประธานสภาฯ        
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต. ตามระเบียบวารท่ี 6.1.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 งบประมาณ 
198,000 บาท  ประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ขอใหสมาชิกสภา อบต.บางสัก แตละหมูได
ตรวจสอบและแกไข เม่ือดําเนินการไปแลวจะไมตองเสียเวลาไปแกไข วันนี้อยากให
สมาชิกไดตรวจสอบความถูกตองของแบบแปลน อยากใหแตละหมูตรวจสอบของตัวเอง 
ของหมูท่ี 2  ตามแบบแปลนเปนถนนหินผุ หนา 0.25 เมตร บดอัดแนน ปรับเกลี่ยพ้ืน
ทางเดิม นี่คือลักษณะงานของหมูท่ี 2 รายละเอียดงานโครงสรางถนนเดิม ถางปา 
เคลียรริ่ง กวาดวัชพืช รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไปแลว 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดท่ีไดชี้แจง ตามระเบียบวาระท่ี 6.2ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ        โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 งบประมาณ  

198,000 บาท  ทานสมาชิกทานใดสงสัยจะสอบถามขอเชิญนะครับ  ตรวจสอบดูตาม
แบบแปลนท่ีไดสงใหไปแลวนะครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมนะครับ 6.1.2 ขออนุมัติจาย 
 

ขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 
งบประมาณ 198,000 บาท สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ   

    

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ  
สายบานนายสมปอง หม่ืนโพธิ์  หมูท่ี 2 งบประมาณ 198,000 บาท 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.3 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก สายควนตุงกู  
ประธานสภาฯ        – หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 271,500 บาท 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   6.1.3 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก สายควนตุงกู  

– หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 271,500 บาท   
หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน 
สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง/หินคลุก สายควนตุงกู – หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 271,500 บาท   
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก สายควนตุงกู – หวย 
ชองสอน หมูท่ี 3 ระยะทาง 285 เมตร เขตทางกวาง 5 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน และ ปร.4, ปร.5 อบต.บางสัก กําหนด เดิม 380 เมตร   
เปน 285 ขุดคู 2 ขางกันน้ํา 
เหตุผล  เนื่องจากถนนสายควนตุงกู – หวยชองสอน หมูท่ี 3 บานควนตุงกู อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง เดิมเปนถนนลูกรัง/หินผุ ผิวจราจรมีสภาพเปนหลุมบอ และน้ํากัดเซาะเปน 
รองลึก ประชาชนสวนมากใชถนนเสนนี้เขาไปทําการเกษตร ทําใหสัญจรไป-มา ไม 
สะดวก ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุมและเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก  
เพ่ือใหดําเนินการปรับปรุงสายดังกลาว  เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 และหมูบาน 
ใกลเคียง สัญจรไป-มา ไดอยางสะดวกและมีความปลอดภัย 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ไมทราบวาสมาชิกหมูท่ี 3 หรือสมาชิกทานใดจะแกไขหรือ  
ประธานสภาฯ             เพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ ขอเชิญปลัดครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตแกไขระยะทาง 380 เมตร แกไขเปน 285 เมตร 
   เพ่ิมขุดคู 2 ขางทําใหระยะทางลดลง แกจากถนนลูกรัง /หินคลุก  เปน หินผุ/หินคลุก  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีกระผม  
ประธานสภาฯ             จะขอมติท่ีประชุมนะครับ ระเบียบวาระท่ี 6.1.3 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการ 
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ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก สายควนตุงกู – หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 
271,500 บาท  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก  
สายควนตุงกู – หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 271,500 บาท   

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.4 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม  
ประธานสภาฯ              สายน้ําราบ- ถาโตะแสง หมูท่ี 4 งบประมาณ 334,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  

6.1.4 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
สายน้ําราบ- ถาโตะแสง หมูท่ี 4 งบประมาณ 334,000 บาท   
หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน
สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ถาโตะแสง หมูท่ี 4 งบประมาณ 334,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – 
ถํ้าโตะแสง หมูท่ี 4 ระยะทาง 150 เมตร  เขตทางกวาง 5 เมตร ผิวจราจรกวาง 5 
เมตร  ไหลทางลงหินผุขางละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และปร.4 ,ปร.5 
อบต.บางสัก กําหนด 
 

เหตุผล  เนื่องจากประชาชนหมูท่ี 4 บานน้ําราบ ไดรับความเดือดรอน ในการสัญจรไป-
มา การขนสงผลผลิตทางการเกษตร มีความยากลําบากในการเดินทางเขาไปยังท่ีทํากิน 
ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุมและไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก  เพ่ือให
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกลาว  ผูบริหารจึงไดเสนอโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ถํ้าโตะแสง หมูท่ี 4 เพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาให
ประชาชนไดใชเสนทางสัญจรไป-มา ไดอยางสะดวกตอไป  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอใหสมาชิกหมูท่ี 4 ตรวจสอบดูนะครับ สมาชิกหมูอ่ืนดวย  
ประธานสภาฯ           นะครับชวยกันตรวจสอบ มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ  หากไมมี  

กระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับระเบียบวาระท่ี 6.1.4 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ- ถาโตะแสง หมูท่ี 4 งบประมาณ 
334,000 บาท  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
สายน้ําราบ- ถาโตะแสง หมูท่ี 4 งบประมาณ 334,000 บาท   

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.5  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย          
ประธานสภาฯ           ควนกลาง – บานนางสมหมาย หมูท่ี 5 งบประมาณ 331,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ  
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นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 

6.1.5  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย          
ควนกลาง – บานนางสมหมาย หมูท่ี 5 งบประมาณ 331,000 บาท   
 

หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน
สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง – บานนางสมหมาย  หมูท่ี 5 งบประมาณ 
331,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนกลาง-บานนางสมหมาย  หมูท่ี 5 ระยะทาง 144 เมตร  เขตทางกวาง 5 เมตร  
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน ปร.4 , ปร.5  อบต.บางสัก กําหนด 
เหตุผล เนื่องจากประชาชนหมูท่ี 5 บานทุงคาย  ไดรับความเดือดรอน ในการสัญจรไป-
มา การขนสงผลผลิตทางการเกษตร มีความยากลําบากในการเดินทางเขาไปยังท่ีทํากิน
ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุมและไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก เพ่ือให
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกลาว ผูบริหารจึงไดเสนอโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง – บานนางสมหมาย หมูท่ี 5 เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือแกปญหาให
ประชาชนไดใชเสนทางสัญจรไป – มา ไดอยางสะดวกตอไป 
  

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการแกไขหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ           หรือไมขอเชิญครับ หากไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ระเบียบวาระท่ี 6.1.5  

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง – 
บานนางสมหมาย หมูท่ี 5 งบประมาณ 331,000 บาท สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายควนกลาง – บานนางสมหมาย หมูท่ี 5 งบประมาณ 331,000 บาท 

 
นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.6 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน  
ประธานสภาฯ           เขาพลู – หนาควนซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 193,000 บาท   
   ขอเชิญคณะบริหารครับ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 

6.1.6 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เขาพลู – หนาควนซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 193,000 บาท   
หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน
สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเขาพลู – บานหนาควน ซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 
193,000 บาท เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานเขาพลู – หนาควน ซอย 8 หมูท่ี 1 ระยะทาง 75 เมตร  เขตทางกวาง 5  
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เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
และ ปร.4 , ปร.5 อบต.บางสัก กําหนด 
เหตุผล  เนื่องจากประชาชนหมูท่ี 6 บานเขาพลู ไดรับความเดือดรอน ในการสัญจรไป 
– มา การขนสงผลผลิตทางการเกษตร มีความยากลําบากในการเดินทางเขาไปยังท่ีทํา 
กิน ประชาชนผูใชเสนทางไดมีการประชุมและไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก  
เพ่ือใหดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกลาวผูบริหารจึงไดเสนอ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเขาพลู – บานหนาควนซอย 8 หมูท่ี 
6 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือ
แกปญหาใหประชาชนไดใชเสนทางสัญจรไป – มา ไดอยางสะดวกตอไป 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการแกไขหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ           ขอเชิญนะครับ ขอเชิญทานเชษฐ ครับ  
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6  กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับวาทําไมของ 

หมูท่ี 6 ถึงมี 2 โครงการ เนื่องมาจาก โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานเขาพลู – หนาควนซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 193 ,000 บาท  ระยะทาง                      
75 เมตร  โครงการท่ี 2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – 
บานเขาพลู  หมูท่ี 6  งบประมาณ 139 ,000 บาท   ระยะทาง 50 เมตร รวม
ระยะทางแลวรอยกวาเมตร ขอใหสมาชิกทุกทานไดเขาใจนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ นะครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแกไขเพ่ิมเติม   
ประธานสภาฯ         หรือไมขอเชิญนะครับ  หากไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ระเบียบวาระท่ี 

6.1.6 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เขาพลู – หนาควนซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 193,000 บาท  สมาชิกทานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานเขาพลู – หนาควนซอย 8 หมูท่ี 6 งบประมาณ 193,000 บาท   

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1.7 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาฯ         สายบานบางสัก – บานเขาพลู  หมูท่ี 6  งบประมาณ 139,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 
   6.1.7 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน  

บางสัก – บานเขาพลู  หมูท่ี 6  งบประมาณ 139,000 บาท   
หลักการ  เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการจายขาดเงิน
สะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับการดําเนินการตามโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – บานเขาพลู หมูท่ี 6 งบประมาณ  
139,000 บาท เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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สายบานบางสัก – บานเขาพลู หมูท่ี 6  ระยะทาง 50 เมตร  เขตทางกวาง 5 เมตร ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน และ ปร.
4 , ปร.5 อบต.บางสัก กําหนด 
 

เหตุผล  เนื่องจากประชาชนหมูท่ี 6 บานเขาพลู ไดรับความเดือดรอน ในการสัญจรไป 
– มา ถนนสภาพเปนหลุมบอ ทําใหเกิดความยากลําบากในการใชเสนทาง ประชาชน
ผูใชเสนทางไดมีการประชุมและไดเสนอโครงการมายัง อบต.บางสัก เพ่ือใหดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกลาว ผูบริหารจึงไดเสนอโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – บานเขาพลู  หมูท่ี 6 เพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือแกปญหาใหประชาชนไดใช
เสนทางสัญจรไป – มา ไดอยางสะดวกตอไป 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการแกไขหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ           หรือไมขอเชิญครับ หากไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ระเบียบวาระท่ี 6.1.7 

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – 
บานเขาพลู  หมูท่ี 6  งบประมาณ 139,000 บาท  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยก
มือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานบางสัก – บานเขาพลู  หมูท่ี 6  งบประมาณ 139,000 บาท 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลประจําป  
ประธานสภาฯ           งบประมาณ 2563  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ 2563 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญทานนายกครับ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  (อานรายงานผลการ 

ดําเนินงานตามคําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พ.ศ.2563) 
ตามเอกสารท่ีไดสงมอบใหกับสมาชิกไปแลว 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.3 พิจารณารางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษา 
ประธานสภาฯ           ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
    ขอเชิญทานปลัดครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวยคณะกรรมาธิการการพัฒนา 

การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา ไดมีหนังสือถึง กระทรวงมหาดไทย 
เสนอแนะใหกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะใหกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือไปยัง
สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ ไดแก  
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สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนตําบล  สภาเมือง
พัทยา  และสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
สะทอนปญหาความตองการของชุมชนทองถ่ินและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
รวมท้ังสงเสริมใหใหประชาชนมีสํานึกและรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง และมีความ
ตื่นตัวในการรักชาติบานเมืองซ่ึงสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ใน
สวนท่ีเก่ียวกับประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม พันธกิจท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการ
พัฒนาองคกรปกครองทองถ่ิน และเปนไปตามเจตนารมณ ท่ีใหมีการจัดการปกครอง
สวนทองถ่ิน หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสูการพัฒนา
การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข   กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหดําเนินการ 
1. แจงขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชน วุฒิสภา ใหเมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

2. แจงองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 117 วรรคสี่  
โดยใหสภาทองถ่ินดังกลาวกําหนดระเบียบเก่ียวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาฟง
การประชุมและการปรึกษาของสภาทองถ่ิน รวมท้ังขอความรวมมือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงประชาสัมพันธเก่ียวกับการกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน และ
ผลการดําเนินงานของสภาทองถ่ินใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควรดวย 

คือ หนังสือตัวนี้วุฒิสภามีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกท่ี จัดทําระเบียบดังกลาว และมีตัวอยางระเบียบ ซ่ึงรางนําแบบมาจากของกระทรวง 
นําเขาเสนอเพ่ือใหพิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงรางดังกลาวก็ไดจัดสงใหกับสมาชิกไปแลวนั้น 
ขอใหสมาชิกชวยกันดูตรวจสอบ ดูความเหมาะสม จะเพ่ิมเติมหรือแกไข ขออนุญาต
นําเสนอแคนี้คะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด ครับ ตามระเบียบวาระท่ี 6.3 พิจารณารางระเบียบวาดวยการให  
ประธานสภาฯ           ประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตําบล ขอให  

ทานสมาชิกไดชวยกันตรวจสอบดูนะครับวาจะเพ่ิมเติมหรือไม ตรวจสอบดูนะครับ                  
ขอเชิญทานสุวิทยนะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1 กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ ส.อบต.ม.1  ผมเห็นดวยครับ แตเปนสวนรวมในดานการ

รับฟง ไมไดเขามาโตเถียงกับสมาชิก นะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทยนะครับ  สมาชิกทานอ่ืนไมทราบวาจะเพ่ิมเติมอะไรหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ ครับตามระเบียบก็ไดเขียนไวชัดเจนแลวนะครับ ผูเขาฟงตองปฏิบัติอยางไร  หากไมมี

กระผมก็จะขอมติท่ีประชุมนะครับ  6.3 พิจารณารางระเบียบวาดวยการใหประชาชน
เขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 



- 11 - 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา  
ประธานสภาฯ  54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  
   ขอเชิญปลัดครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต. เก้ือมณี ปลัด อบต.  สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ ขออนุญาต

เขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
2484  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0211.5/ว4850 ลงวันท่ี 
19 สิงหาคม 2563  เรื่องการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมและขอผอนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  23 มิถุนายน 2563 ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการ 
หลายหนวยงานท่ีเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตตามแนวทางท่ีกรมปา
ไมกําหนดและขอใหจังหวัดแจงหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนโครงการท่ีไดรับการผอนผันตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  โดยเรงรัดการยื่นคําขอใหทันภายใน
วันท่ี 19 ธันวาคม 2563  ซ่ึงขณะนี้ของ อบต.บางสัก ก็ไดสงเอกสารพรอมใบคําขอไป
แลวแตยังขาดเอกสารการใหความเห็นชอบของสภาฯ ซ่ึงท่ีผานมา ในสวน อบต.บางสัก 
ท่ีไดเขาไปทําโครงการ ในเขตพ้ืนท่ีปาท่ียังไมไดขออนุญาต มีโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

 รายละเอียดการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันมติ ครม. เม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2563 ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม
กอนไดรับอนุญาต 
1. โครงการท่ีกอสรางบนท่ีดิน น.ส.ล.ส.ธ 1 เลขท่ี ตง 0199 (ทุงตนหวา) 

สาธารณประโยชน เนื้อท่ี 54 ไร  - งาน  91.80 ตารางวา 
- โครงการกอสรางอาคารท่ีทําการ อบต.บางสัก 
- โครงการกอสรางอาคารธรรมาภิบาล 
- โครงการกอสรางลานกีฬา (ลานคอนกรีต) 
- โครงการกอสรางสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) 
- โครงการกอสรางเตาเผาขยะ หมูท่ี 1 
- โครงการกอสรางโดมเอนกประสงค (ยังไมดําเนินการ) 
- โครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ                  

(ยังไมดําเนินการ) 
- โครงการกอสรางรั้วกําแพง อบต.บางสัก 
- โครงการกอสรางศูนย อปพร.ตําบลบางสัก 
- โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู อบต.บางสัก 
- โครงการกอสรางอาคาร ศพด.ตําบลบางสัก 
- โครงการกอสรางรั้วกําแพง ศพด.ตําบลบางสัก 
- โครงการกอสรางระบบประปาหอถังบริเวณหลังท่ีทําการ อบต. (จายขาดเงิน

สะสมป 63 และยังไมไดดําเนินการ) 
2. สระน้ําบานนางเขียน ท่ีดิน ส.ธ.1 เลขท่ี ตง 0122 พลเมืองใชรวมกัน บานหนองสี่

หนวย เนื้อท่ี 2 ไร – งาน 31 ตารางวา (อบต.ยังไมไดใชประโยชนใดฯ) 
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3. โครงการกอสรางถนนหินผุสายบานปาแก – อางเก็บน้ํา หมูท่ี 2 (เขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเขาหวางควนแคง อุทยานหาดเจาไหม) 

4. โครงการกอสรางถนนหินผุสายปาแก – ไรน้ําเตา หมูท่ี 2 (เขตปาสงวนแหงชาติ 
เขาหวาง ควนแคง อุทยานหาดเจาไหม) 

5. โครงการขยายเขตระบบประปา หมูท่ี 2 (เขตปาสงวนแหงชาติ เขาหวาง ควนแคง 
อุทยานหาดเจาไหม) 

6. โครงการบุกเบิกถนนสายคุงค้ัง – หวยชองสอน  หมูท่ี 3 ติดเขตอุทยานหาดเจาไหม 
(ไมไดดําเนินการ) 

7. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําบริเวณโรงรม หมูท่ี 3 (อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม) 
8. โครงการปรับปรุงถนนสายกุโบว หมูท่ี 4 (เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง) 
9. โครงการกอสรางเตาเผาขยะ  หมูท่ี 4 ท่ีราชพัสดุ ท่ีดินโรงเรียนบานทุงสม ราษฎร

ยกใหเปนของโรงเรียนเนื้อท่ี 6 ไร 1 งาน – ตารางวา 
10. โครงการกอสรางถนน คสล.สายกุโบวบานน้ําราบ หมูท่ี 4 พลเมืองใชรวมกัน ปาชา

บานน้ําราบ (ทีดิน ส.ธ 1 เลขท่ี ตง 28704 เนื้อท่ี 13 ไร 2 งาน 13.60             
ตารางวา 

11. โครงการท่ีกอสรางบนท่ีดิน น.ส.ล.ส.ธ 1 เลขท่ี  11014 ท่ีดินประชาชนใช
ประโยชนรวมกันท่ีสงวนเลี้ยงสัตวทุงคาย เนื้อท่ี 397 ไร 3 งาน 20 ตารางวา 
- โครงการกอสรางประปาหอถังสายทุงคาย ซอย 2 หมูท่ี 5 
- โครงการกอสรางถนนหินผุสายทุงคาย ซอย 2 หมูท่ี 5 

12. โครงการปรับปรุงลานจอดรถทาเทียบเรือและกอสรางหลังคาทางเดินเทาทาเทียบ
เรือควนตุงกู เขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกันตัง และปาคลองไหงเละ 

หมายเหต ุ* ท่ีทําเครื่องหมายคือโครงการท่ีสงคําขอไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 
12 (นครศรีธรรมราช) 

   ฉะนั้น จึงขอนําเสนอสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบ ในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาไม ในการ  
ดําเนินโครงการ ของ อบต.บางสัก คะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ตามมติคณะรัฐมนตรีผอนผันการขออนุญาตใหพ้ืนท่ีของปาไม  
ประธานสภาฯ ท่ีหนวยงานตาง ๆ เขาไปทําในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต กระผมก็จะขอมติตอท่ี

ประชุม  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาไม ตามโครงการ
ตาง ๆ ของ อบต.บางสัก โปรดยกมือครับ  

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน 10 ทาน  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญสมาชิกนะครับ มีเรื่องอะไรท่ีจะนําเสนอเขาท่ีประชุมแหงนี้ขอเชิญนะครับ  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญทานโสภณครับ  
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นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ ส.อบต.ม.3  ครับ เรื่องของประปาตัวสรางใหม ไมไดมี 

ปญหาเรื่องระบบประปา มีปญหาผูใช มีชาวบานจํานวน 38 คน ลงชื่อจะไมเอาประปา
ตัวนี้ ใหเหตุผลวาใชดื่มไมได ตอนดําเนินการทําประชาคมมีมติเห็นชอบ และเราก็บอก
แลวใชอุปโภคไมเนนบริโภค พอมาตอนนี้ขอกลับไปใชประปาตัวเดิมท่ีในโรงเรียน
น้ําประปาตัวในโรงเรียนดื่มไดเพราะเปนดินเหนียว และใหเหตุผลวาน้ําสะอาดกวา
สามารถดื่มได และตองการใหเราเขาไปบริหารประปาตัวนี้ใหดวยนะครับ ฝากทานปลัด
และผูบริหารนะครับจะเอายังไงดี เรื่องตัดตัดไดไมใชปญหาแตกวาจะไดมาแตละตัวไมใช
เรื่องงาย กระผมจึงขอนําเสนอเขาท่ีประชุมแหงนี้นะครับ 
  

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณครับ ครับเนื่องมาจากผูใชน้ําไมตองการใชน้ําแท็งใหม แตตองการ  
ประธานสภาฯ         ใชแท็งเกา และจะให อบต.เขาไปดูแลใหนะครับ ขอเชิญทานนายกครับ    
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามท่ีสมาชิกไดแจง 

ปญหาของหมูท่ี 3 ทาง อบต.ไดจัดทําประชาคม และประชาชนในพ้ืนท่ีแจงความ
เดือดรอนเรื่องน้ําในชวงหนาแลง น้ําไมเพียงพอ ทาง อบต.เอง ก็ไดขอสถานท่ีสําหรับ
จัดทําหอถัง ไมวาจะเปนของนายกฮวน โกจุย จนมาไดในพ้ืนท่ีของโกทรงท่ีไดมอบหมาย
เพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองควนตุงกู ซ่ึงไดเปดใชกันไปแลว กระผมเองก็เห็นใจสมาชิก
นะครับ ชาวบานไมอยากใชน้ําลูกใหม  เม่ือตอนแรกกลัวไมมีไมพอใช มีหามาไดกลับไม
อยากใชตองทําขอตกลงกันนะครับ ทุกอยางมีทางออกนะครับ ปกติกลุมใชน้ําจะดูและ
กันเองบริหารจัดการกันเอง และตองการจะให อบต.เขาไปบริหารจัดการให กลัววาจะมี
ปญหาตามมาอีกหรือไม คอยหารือหรือประชุมเพ่ือหาแนวทางกันอีกครั้งนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชินทานสุวิทยครับ  
ประธานสภาฯ         
  

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1  กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  ส.อบต.ม.3 ผมขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ปกติ 

น้ําประปาท่ีใชอยูเขาจะใชอุปโภค เชนซักผา อาบน้ํา ไมคอยใชดื่มกันนะครับ ใหชางลง
สํารวจดูคาของน้ําใหดวยนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทย ครับ  ดูคุณภาพน้ําดวยนะครับ  สาเหตุอะไรท่ีทําใหเขาไมใชน้ํา  
ประธานสภาฯ         สมาชิกทานอ่ืนจะฝากอะไรถึงบริหาร ขอเชิญนะครับ ขอเชิญปลัดครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต.   

- ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องการใชน้ําของหมูท่ี 3 เพ่ือหารือหากเราเขาไปพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 
ขอใหชวยกันอธิบายชี้แจง ตามท่ีทานสุวิทย ไดนําเสนอมา ถานําน้ําไปสุมตรวจ 
สํานักงานบาดาลฯ  สามารถอุปโภคไดแตไมเนนดื่ม  เดิมทีมีบาดาลอยู 1 ลูก ของทาเรือ
อยูในพ้ืนท่ีโรงเรียน ปกติใชดื่มได แตเม่ือฤดูแลงน้ําไมเพียงพอจึงทําประชาคมขอเพ่ิมอีก 
1 ลูก  ไมไดเขาไปตรวจสอบดูท่ีวาน้ําบริโภคไมไดเปนตะกอนหรือไมอยางไร จุดนั้นก็มี 
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การขยายเขตไฟฟา ทํามาตรวัดน้ําทอประปาท่ีเดินเขาบานชาวบานตองใสทอ บาดาล
ยินยอมชาวบานไมยินยอมตองใชเวลา 3 – 4 เดือนกวาจะดําเนินการมาได สําหรับถัง
ประปาเราก็ไมไดปลอยน้ําท้ิงกอน หลังจากนี้ใหไปเปดน้ําท้ิงกอน หากจะใชดื่มก็อยูท่ี
จิตสํานึกและดุลยพินิจของแต ถาเจอพ่ีนองทาเรือขอใหชวยชี้แจงเหตุผลดวยนะคะ 

   - มีอีกเรื่องนะคะ เรื่องเด็ก 3 คนในพ้ืนท่ีบางสัก  เปนขาวลงใน facebook  ศูนยขาว 
รักษตรัง ซ่ึงขาวนี้มีผลกระทบกับ อบต.บางสัก เพราะแมของเด็กทํางานใหกับกูชีพกูภัย
ของ อบต.บางสัก แตไดลาออกไปเม่ือประมาณ 1 – 2 เดือนท่ีผานมา ซ่ึงตอนนี้แมของ
เด็กไปเชาบานท่ีขางโรงเรียนใหเด็กอยูตามท่ีในขาวบอกวาแมของเด็กไมไดกลับมาอยูกับ
ลูกปลอยใหลูกอยูกันตามลําพัง ครูท่ีดูแลเด็กจึงรองเรียนไปยังสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตรัง  นักขาวจึงเดินทางมาทําขาวและไดเขามาในพ้ืนท่ี
ของ อบต.บางสัก ซ่ึงเปนบานท่ีใหพนักงานอยู แตขาวบอกวาเปนหองเก็บของของ อบต. 
ทําใหมีคอมเมนมากมายในโซเซียลวาทําไมผูนําไมเขาไปชวยเหลือดูแล ซ่ึงความเปนจริง
ทาง อบต.ไดใหความชวยเหลือมาโดยตลอดซ่ึงไดใหบานพัก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางสัก ก็ไดใหในเรื่องของอาหารการกิน พนักงาน อบต.ก็ไดชวยกันใหความชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ  อยากใหสมาชิกไดชวยกันชี้แจงใหชาวบานทราบดวยนะคะ 
- ไดอวยพรปใหมใหกับสมาชิกและผูเขารวมประชุม 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอบคุณสมาชิกทุกทานครับ ชวยกันอธิบายแกขาวใหดวยนะครับ  
ประธานสภาฯ        ขอเชิญคุณพิเชษฐ ครับ  
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2   กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  กระผมขอฝากเรื่องถนนสายหนาวัดทุงโคกหิน   

ขอฝากดวยนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ ขอเชิญทานายกครับ  
ประธานสภาฯ          
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   ตามท่ี ส.อบต.ม.2  
 

ไดสอบถามเรื่องถนนสายหนาวัดทุงโคกหิน ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู ชื่อโครงการ
อาจจะผิดอยูนะครับ ณ วันนี้ท่ีเช็คดูอยูหนาหองทานผูวาราชการจังหวัดตรังแลวนะครับ 
เม่ือทานผูวาเซ็นตเสร็จก็จะไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดนะครับ ผมเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ 
หากไดดําเนินการเลยก็ดี  และสายสิ้นโตะตอนนี้ลําบากสุด ไดงบประมาณมา 
800,000 บาท ซอยขาง ธกส. ตองหารือกับเจาหนาท่ีงบประมาณกอนนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานรองประทีป  
ประธานสภาฯ          
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นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก หาก อบจ.เขามาใหบดอัดกอน  

ซ่ึงตอนนั้นถนนสายนั้นของหมูท่ี 6 ท่ีเปนปญหาตามมาก็คือปญหาฝุนละออง 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีป ครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ  
ประธานสภาฯ       
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ดิฉันนางสาววิไล 
ปลัด อบต.  เก้ือมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงงบประมาณ เงินอุดหนุนของ อบต.บางสัก  เขามา  

2 – 3 ลาน วันกอนไดคุยกับกองชาง โครงการเรงดวน ของหมูท่ี 3 ของตัวอ่ืนใหดู
ความสําคัญ สายสิ้นโตะก็มีความสําคัญ  เรื่องงบประมาณไมมีปญหา ท่ีโอนงบประมาณ
มา 7 – 8 โครงการ จายขาดเงินสะสมอีก 7 โครงการ  หากทานหยุดไวกอน จัดลําดับ
ความเดือดรอนกอนดีหรือไม ในเรื่องของการซอมแซม (ทําแลวก็เหมือนเปนการซํ้าซอน
กับโครงการท่ีจะกําลังดําเนินการ) มีผลกับขาราชการซ่ึงเปนกรรมการ จะไดไปคุยกับ
กองชางอีกครั้ง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้นะคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด  ขอเชิญทานสุวิทยครับ  
ประธานสภาฯ       
 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1      กระผมนายสุวิทย ทองชนะ ส.อบต.ม.1 ขอเสนอใหทําโครงการตามขอบัญญัติกอน คอย 

ทําโครงการจายขาดเงินสะสมครับ 
 
  

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณทานสุวิทยครับ ผมก็ฝากสมาชิกดวยครับ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอ  
ประธานสภาฯ            เพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีแลว กระผมขอขอบคุณ และขอปดการประชุมครับ 
3 

ปดประชุมเวลา   16 .00 น. 
ลงชื่อ       วิไล เก้ือมณี                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     
        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
    ลงชื่อ       โสภณ  ดําแกวหลอ            ประธานกรรมการ 
                                                 (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 
   ลงชื่อ         อารี  ทองนวล             กรรมการ         ลงชื่อ   สุธร ขวัญเพชร     กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                          (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ  
 

    ลงชื่อ     สวาสดิ์  สะหมาด           ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสวาสดิ์  สะหมาด)  
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
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